
Skólaráðsfundur  

 

Dagsetning: 8. október 2024 

Fundarmenn sem voru mættir: Kristinn Guðlausson skólastjóri, Axel Axelsson (boðaði 

forföll) og Ólafía Jensdóttir fulltrúar kennara , Inga Oddsdóttir fulltrúi annars starfsfólks 

(boðaði forföll), Fanney Heimisdóttir og Lisa Marie Mahmic fulltrúar foreldra, Írena Björk 

Ottósdóttir og Núka Andreea Hincu fulltrúar nemenda, Magnús Gunnarsson fulltrúi 

grendarsamfélagsins, Vala Stefánsdóttir aðstoðarskólastjóri.  

1) Upphaf skólastarfs.  

Það voru 375 nemendur sem hófu nám í skólanum í ágúst. Námsviðtölin fara fram núna í 

þessari viku eftir að kennslu líkur.  

2) Niðurstöður frá Íslensku Æskulýðsrannsókninni  

a) Þessi rannsókn var lögð fyrir nemendur í 4.-10.bekk. 

b) Vala aðstoðarskólastjóri fór yfir helstu niðurstöður.  

3) Símamál í grunnskólum 

a) Farið var yfir þær reglur sem tóku gildi nú í upphafi skólaárs. Skólinn á að vera 

símalaus, þannig að síminn á að geymast í skólatösku eða skáp nemenda.  

 

4) Skólanámskrá Hvaleyrarskóla 2024-2025 

a) Komin á heimasíðuna.  

5) Starfsáætlun Hvaleyrarskóla 2024-2025 

a) Verið að fara yfir starfsáætlun og verður hún til umfjöllunar seinna. 

6) Framkvæmdir og aðstöðumál 

a) Fram kom að húsnæði fyrir Holtasel sem átti að koma í lok síðasta skólaárs/í sumar. 

Það kom ekki, það var metið svo að húsnæðið þyldi ekki flutning.  

7) Næsti fundur:  í nóvember 2024. 

 

Önnur mál: ÍBH hefur áhuga á að skoða með frístundabílinn. Sum börn þurfa að vera mjög 

lengi í bílnum. Óskað hefur verið eftir fundi varðandi fyrirkomulagið. 

 

Fundi slitið kl. 16:00 

Samantekt skráði: Vala Stefánsdóttir aðstoðarskólastjóri.  

 


